

APRIL
2024

Energy News

International affairs division
Ministry of Energy

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

THE TABLE OF

Contents

รัสเซียเผชิญกับอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินค่าน้ำมัน	03
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เตือนจีน ผลิตล้น-กดราคาถูก ทำภาคธุรกิจสีเขียวทั่วโลกแข่งขันไม่ได้	04
แคนาดา “ไม่สนใจ” การลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว	05
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเล็งเห็นว่าอุปทานตึงตัวมากขึ้นตามเศรษฐกิจจีน	06
Myanmar Junta Nixes Plan to Use Thai Airport to Evacuate Fleeing Personnel	07
เซฟรอนส่งมอบหุ้นแหล่งก๊าซธรรมชาติให้รัฐบาลทหารเมียนมาและ ปตท.สผ. ของไทย	08
ประเทศไทย “เป็นกลาง” ในความขัดแย้งเมียนมา	09
Blow for Myanmar’s military as rebels say hundreds have surrendered at key border town	10
Israel vows to ‘exact a price’ after unprecedented Iranian attack while world leaders call for restraint	11
US will not take part in any Israeli retaliatory action against Iran	12
กระทรวงการต่างประเทศแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน และขอให้คนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์	13
Israel has attacked Iran, US official tells CNN	14
อิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่าน	15
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลอยตัวใกล้แตะระดับ 83 ดอลลาร์ หลังอิหร่านกล่าวว่าจะไม่เพิ่มความขัดแย้งกับอิสราเอล	16
ราคาน้ำมันยังทรงตัวในเอเชียในขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่	17

Energy News

EXCLUSIVE: RUSSIA STRUGGLES TO COLLECT OIL PAYMENTS AS CHINA, UAE, TURKEY RAISE BANK SCRUTINY

รัสเซียเผชิญกับอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินค่าน้ำมัน



บริษัทน้ำมันรัสเซียเผชิญกับความล่าช้าในการเรียกเก็บเงินค่าน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงนานหลายเดือน เนื่องจากธนาคารในจีน ตุรกี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีข้อห่วงกังวลเรื่องมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบเส้นทางการชำระเงินมากขึ้น

ความล่าช้าในการชำระเงินดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของรัสเซียลดลง และสร้างความสั่นคลอนต่อเสถียรภาพทางการเงินในบริษัทน้ำมันของรัสเซีย จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเมินได้ว่ามาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาสามารถบรรลุเป้าหมายในการขัดขวางท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของรัสเซียและลงโทษรัสเซียที่รุกรานยูเครน โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานการณ์ด้านพลังงานในระดับโลก

ข้อมูลจากธนาคารและบริษัทจำนวน 8 แห่งในจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตุรกีได้เพิ่มข้อกำหนดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือแม้แต่การปฏิเสธการโอนเงินไปยังมอสโก นอกจากนี้ธนาคารต่าง ๆ ยังเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเส้นทางการชำระเงินตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยต้องมีการประกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลจากรายชื่อ SDN (Special Designated Nationals) ที่อยู่ในรายชื่อของสหรัฐอเมริกาว่ามีส่วนร่วมในข้อตกลงหรือเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการชำระเงินดังกล่าว

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เตือนจีน ผลิตล้น - กดราคาถูก ทำภาคธุรกิจสีเขียวทั่วโลกแข่งขันไม่ได้



เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวเตือนถึงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการที่จีนให้การอุดหนุนราคาขายวัสดุอุปกรณ์สำหรับภาคพลังงานสะอาดทั่วโลก โดยตั้งราคาขายในราคาที่ถูกลง ส่งผลให้ราคาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวในตลาดโลกตกต่ำลง และส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสหรัฐฯ นอกจากนี้ กำลังการผลิตส่วนเกินในจีนยังส่งผลให้เกิดความกังวลทั่วโลก เนื่องจากกำลังการผลิตที่มากเกินไปจนล้นตลาดของจีนจะบิดเบือนราคาในตลาดโลกและส่งผลกระทบต่อรูปแบบการผลิต การบริหารจัดการของบริษัทและพนักงานของสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทและพนักงานทั่วโลกด้วย

จีนมีศักยภาพสูงมากในการผลิตอุปกรณ์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์, รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยจะสามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในราคาที่ถูกลงกว่า ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหน้าใหม่ของสหรัฐฯ และที่อื่นๆ ทั่วโลกยากที่จะสามารถแข่งขันได้ ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะออกมาตรการ Inflation Reduction Act มาเพื่อกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดในสหรัฐฯ ก็ตาม รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ จึงย้ำว่า ตั้งใจจะสร้างแรงกดดันต่อทางการจีนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านการค้าในระหว่างที่เดินทางเยือนจีน โดยจะหยิบยกประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญในการหารือครั้งถัดไป และจะกดดันให้คู่เจรจาจากจีนต้องดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าว ได้ตอกย้ำถึงความตึงเครียดทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน แม้ว่าทั้งสองประเทศพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงก็ตาม ในขณะที่เดียวกัน จีนได้ทุ่มเทเงินจำนวนมากในด้านพลังงานสะอาดมานานหลายปี ทำให้จีนแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน



แคนาดา “ไม่สนใจ” การลงทุน ในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว

นาย Jonathan Wilkinson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดา ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่า แคนาดาไม่สนใจที่จะให้การอุดหนุนโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในอนาคต ซึ่งประเทศต่าง ๆ รวมถึงกรีซ เยอรมนี และญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวจากแคนาดา ในขณะที่สหรัฐฯ ได้ระงับการขยายการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวของตนเองไว้ชั่วคราว

นาย Wilkinson ยังกล่าวอีกว่า “รัฐบาลแคนาดาปฏิเสธที่จะใช้เงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่สนใจที่จะลงทุนในโรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งนั่นเป็นบทบาทของภาคเอกชนที่จะต้องประเมินการทำธุรกิจและตัดสินใจลงทุน” โดยรัฐมนตรีกล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ. 2030 จะต้องทำให้กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวทั้งหมดใช้ไฟฟ้าสะอาดเท่านั้น โดยกำหนดให้ข้อเสนอใหม่โครงการก๊าซธรรมชาติเหลวต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในช่วงเวลาดังกล่าว



ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเล็งเห็นว่าอุปทานตึงตัวมากขึ้นตามเศรษฐกิจจีน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 67 ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันตึงตัวมากขึ้นจากการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของOPEC+ และเหตุการณ์การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซีย รวมทั้งภาคการผลิตของจีนที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น ส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันสูงขึ้นตามไปด้วย โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ 87.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ คิดเป็น ร้อยละ 0.3 ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบWest Texas Intermediate ของสหรัฐอยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 31 เซนต์หรือราว ๆ ร้อยละ 0.4

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันจะลดลงเนื่องจากหลายประเทศปิดทำการในวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ หลังจากที่ราคาน้ำมันอ้างอิงจากทั้งสองแหล่งปรับตัวสูงขึ้น 3 รอบติดต่อกันในเดือนมีนาคม เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และ OPEC+ ประกาศการลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันตึงตัวในช่วงฤดูร้อน

ด้านอเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวว่า บริษัทน้ำมันของรัสเซียจะลดกำลังการผลิตในไตรมาสที่สองของปีนี้ เพื่อเป็นการกระจายปริมาณการผลิตกำลังการผลิตทั่วเอเชียกับประเทศสมาชิก OPEC+ อื่นๆ ให้มีความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การโจมตีด้วยโดรนจากยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นรัสเซียหลายแห่งหยุดชะงัก ส่งผลให้รัสเซียมีแผนชะลอการส่งออกน้ำมันอีกด้วย



Myanmar Junta Nixes Plan to Use Thai Airport to Evacuate Fleeing Personnel

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 67 รัฐบาลทหารเมียนมาได้ยกเลิกแผนการอพยพเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ในเมืองเมียวดี บริเวณชายแดนรัฐกะเหรี่ยงไปยังย่างกุ้ง โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารเมียนมาได้ขอให้รัฐบาลไทยอนุมัติเที่ยวบินพิเศษจำนวน 3 เที่ยวบินลงจอด ณ สนามบินแม่สอด เพื่ออพยพเจ้าหน้าที่ชาวเมียนมาไปยังย่างกุ้ง ในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน หลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาในเมืองดีถูกโจมตีโดยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) และกองกำลังป้องกันประชาชน (People's Defense Forces: PDF)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา เครื่องบิน ATR 72-600 ของสายการบินเมียนมาแอร์เวย์ลงจอดที่แม่สอดเมื่อเวลา 21.20 น. ซึ่งได้อพยพเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามที่หนีออกจากเมียวดี ด้านนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กล่าวว่า เที่ยวบินดังกล่าว เป็นการเคลื่อนย้ายพลเรือนตามปกติ ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติโดยไม่มี การขนส่งอาวุธหรือทหาร

อย่างไรก็ตาม กองทัพ KNLA สามารถยึดกองพันรัฐบาลทหารจำนวน 3 แห่งและฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เมือง Thingyan Nyi Naung ใกล้เมืองเมียวดีเรียบร้อยแล้วในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในระหว่างการบุกยึดดังกล่าว กองกำลังรัฐบาลทหารทั้งหมด 617 นาย ซึ่งรวมถึงผู้บัญชาการทางยุทธวิธีและเจ้าหน้าที่ 67 นาย ได้ยอมจำนนต่อกองทัพ KNLA และ PDF โดยทั้งสองฝ่ายได้พยายามเจรจากันจนถึงขณะนี้แต่ก็ยังไม่มียุทธการใดๆ



เชฟรอนส่งมอบหุ้นแหล่งก๊าซธรรมชาติให้ รัฐบาลทหารเมียนมาและ ปตท.สผ. ของไทย

เชฟรอน บริษัทพลังงานใหญ่ของสหรัฐฯ ได้ถอนการลงทุนในโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา (Yadana) ในเมียนมาแล้ว หลังจากที่ได้ประณามการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประกาศจะถอนตัวเมื่อ 2 ปีก่อน โฆษกของเชฟรอนแถลงเมื่อวันที่ 8 เม.ย.67 ว่า เชฟรอนไม่ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ร้อยละ 41.1 ในโครงการนี้ แต่ได้ดำเนินการโอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่คือ วิศวกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเมียนมา หรือ MOGE และบริษัท ปตท.สผ. ของไทย ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62.96

ทั้งนี้ เมียนมาตกอยู่ในภาวะวิกฤตนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี 2564 และการปราบปรามผู้เห็นต่างได้ก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หลายกลุ่ม โดยแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาตั้งอยู่ในอ่าว Martaban ผลิตก๊าซได้ประมาณ 6 พันล้านลูกบาศก์เมตร (212 พันล้านลูกบาศก์ฟุต) ต่อปี โดยใช้ในประเทศประมาณร้อยละ 30 และส่งออกมายังประเทศไทย ร้อยละ 70

นอกจากนี้ ในปี 2564 TotalEnergies ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำมันและก๊าซของฝรั่งเศส และเชฟรอนระงับการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินบางส่วนจากยาดานาที่อาจส่งถึงรัฐบาลเผด็จการทหารของเมียนมา ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมา TotalEnergies ได้ถอนตัวออกจากเมียนมาในปี 2565 และเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2566 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการลงโทษ MOGE ด้วยการจำกัดเส้นทางทางการเงินที่จะป้อนรายได้ให้กับ MOGE อีกด้วย

ประเทศไทย “เป็นกลาง” ในความขัดแย้ง เมียนมา

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (สมว.กต.) แถลงว่า ไทยยังคงวางตัวเป็นกลางในสถานการณ์ความขัดแย้งภายในเมียนมาและมีความสามารถรองรับผู้พลัดถิ่นจากความไม่สงบได้ถึง 1 แสนราย ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ สมว.กต. ได้หารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมเจรจาสันติ

อย่างไรก็ตาม เมียนมากำลังกับเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มพันธมิตรต่อต้านรัฐประหารที่มีฝักใฝ่รัฐบาลประชาธิปไตยเป็นผู้สนับสนุน เข้ายึดฐานทัพทหารในหลายเมือง รวมถึงเมืองสำคัญแถบชายแดนที่ติดกับประเทศไทย

ด้านนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย กล่าวว่า สถานการณ์ในเมียนมานั้นสำคัญต่อไทยเป็นอย่างมากและรัฐบาลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายในการสร้างสันติและความมั่นคงอย่างเต็มที่ อีกทั้ง รัฐบาลทหารพม่ากำลังสูญเสียอำนาจจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อสร้างความสงบและสันติต่อไป



Blow for Myanmar's military as rebels say hundreds have surrendered at key border town

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลทหารเมียนมากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอหลังจากที่ได้ขอให้รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือในการอพยพคนจากชายแดนเมียวดี เนื่องจากการโจมตีจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหาร แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทหารเมียนมาก็ยังคงมีอำนาจและยังคงมีอาวุธในมือ

จากการที่รัฐบาลทหารเมียนมาถอนกำลังออกจากชายแดน และนายทหารหลายร้อยนายยอมจำนนต่อกลุ่มต่อต้าน นับเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งของกองทัพ ซึ่งขณะนี้กองทัพเมียนมากำลังสูญเสียการควบคุมเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมาและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศและประเทศไทย โดยผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) เปิดเผยว่า 75% ของเมืองเมียวดีอยู่ภายใต้การควบคุมของกองฝ่ายต่อต้าน



นอกจากนี้ รัฐบาลทหารเมียนมายังสูญเสียการควบคุมอาณาเขตทางตอนเหนือของประเทศตามแนวชายแดนจีนและอินเดีย รวมถึง ยังสูญเสียการควบคุมพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐยะไข่อีกด้วย ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่า รัฐบาลทหารเมียนมาอยู่ในภาวะที่ขาดขวัญกำลังใจ นโยบายของกองทัพทำให้คนรุ่นใหม่เกิดความหวาดกลัวและหนีทหาร จึงขาดกำลังพลที่จะไปต่อสู้กับกลุ่มผู้ต่อต้านในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ISRAEL VOWS TO 'EXACT A PRICE' AFTER UNPRECEDENTED IRANIAN ATTACK WHILE WORLD LEADERS CALL FOR RESTRAINT

อิสราเอลอยู่ระหว่างการชั่งน้ำหนักสำหรับการตัดสินใจตอบโต้การโจมตีของอิหร่าน ซึ่งได้เปิดฉากโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม ของอิสราเอลด้วยโดรนระเบิดและมีไซส์จำนวนกว่า 300 ลูก เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99 ของการโจมตีดังกล่าว อิสราเอลสามารถรับมือได้ด้วยการสนับสนุนจากกองกำลังทางทหารของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จอร์แดน และประเทศพันธมิตรอื่นๆ

ผลของการโจมตีดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก และมีประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ พันธมิตรชาติตะวันตกของอิสราเอลได้พยายามที่จะลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงไม่ให้บานปลายออกไป อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาี้ โดยทางสหรัฐฯ ก็มองว่า ความสามารถในการปกป้องดินแดนและประชาชนของอิสราเอลดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จและถือเป็นชัยชนะของอิสราเอล

ทั้งนี้ การกระทำของอิหร่านดังกล่าว เกิดจากการที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนหรือช่วงวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ได้เกิดการโจมตีทางอากาศไปยังพื้นที่ทางการทูตในเมืองหลวงของซีเรีย ซึ่งคร่าชีวิตทหาร รวมถึงทหารระดับสูงถึง 2 นาย โดยอิหร่านได้ออกมากล่าวหาว่าเป็นฝีมือของฝ่ายอิสราเอล

US WILL NOT TAKE PART IN ANY ISRAELI RETALIATORY ACTION AGAINST IRAN

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแจ้งนายกรัฐมนตรีเบนจามีน เนธันยาฮู ว่าสหรัฐฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตอบโต้การโจมตีของอิหร่าน ซึ่งอาจเป็นความประสงค์ของเนธันยาฮู หลังจากที่อิหร่านได้มีการเปิดศึกโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและมิสไซด์จำนวนมากในเขตพื้นที่ของอิสราเอล ซึ่งการโจมตีดังกล่าว อาจเป็นชนวนกระตุ้นให้สหรัฐฯ และชาติอาหรับต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดงพลังของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์บานปลายขึ้นอีกได้

ทั้งนี้ เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเผชิญกับการสู้รบอย่างเต็มรูปแบบทางด้านรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีท่าทีชัดเจนว่า จะยังไม่เข้าร่วมกับอิสราเอลในการตอบโต้อิหร่าน แต่ถ้าหากอิหร่านได้คุกคามสหรัฐฯ หรือยังคุกคามอิสราเอลเพิ่มเติม อิหร่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าว

นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้หารือกับพันธมิตรในตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี อียิปต์ และจอร์แดน โดยเน้นย้ำว่า ควรหลีกเลี่ยงการยกระดับของสถานการณ์ดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการหารือเชิงการทูตมากกว่า และยังเน้นย้ำว่า สหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนอิสราเอลในการปกป้องอธิปไตยอย่างต่อเนื่องต่อไป



กระทรวงการต่างประเทศแสดง ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ อิสราเอล-อิหร่าน และขอให้คนไทย เฝ้าระวังสถานการณ์

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน และแจ้งเตือนคนไทยให้พิจารณางดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจาก สอภ. ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากในหลายทิศทาง โดยทางการอิสราเอลได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและสกัดการโจมตีดังกล่าว และทางการอิสราเอลได้ออกแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2567 เวลา 23.00 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 15 เม.ย. 67 เวลา 23.00 น. โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนการชุมนุมในจุดต่าง ๆ ของประเทศตามสถานการณ์ของพื้นที่

ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ 28,000 คน และในอิหร่านประมาณ 300 คน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้ติดต่อกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์เป็นระยะเสมอมา โดยขณะนี้ ยังไม่มีรายงานคนไทยในอิสราเอลและอิหร่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเพื่อมิให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่กรณีจำเป็น กระทรวงการต่างประเทศขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัย โดยขอให้คนไทยทั้งในอิสราเอลและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข่าวสารของทางการท้องถิ่น และจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ



International Affairs Division, 24 April, 2024

Source : <https://edition.cnn.com>

Israel has attacked Iran, US official tells CNN

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 67 อิสราเอลได้มีการโจมตีอิหร่านด้วยโดรนซีปนาเวอร์จำนวน 3 ลูกที่บริเวณใกล้ฐานประจำการของทหารอิหร่านในพื้นที่จังหวัด Isfahan ประเทศอิหร่าน ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน Hossein Amir Abdullahian ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ว่า หากอิสราเอลมีการโจมตีเพื่อตอบโต้ใดๆ ต่ออิหร่านเกิดขึ้น ปฏิกริยาตอบโต้ของอิหร่านจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางเกิดความตึงเครียดและไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการตอบโต้ของอิสราเอลในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมามีอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนระเบิดและมิสไซล์จำนวนกว่า 300 ลูก โดยในช่วง 1 สัปดาห์หลังจากนั้นอิสราเอลยังไม่ได้มีมาตรการตอบโต้ใดๆ โดยสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า 1 วันก่อนการโจมตี Isfahan หรือในวันที่ 18 เม.ย. 67 ฝ่ายอิสราเอลได้มีการส่งสัญญาณให้กับฝ่ายสหรัฐฯ ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการตอบโต้ฝ่ายอิหร่านเร็วๆ นี้ แต่สหรัฐฯ ยืนยันว่า สหรัฐฯ ไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรือไฟเขียวให้อิสราเอลดำเนินการโจมตีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์โจมตีใน Isfahan ดังกล่าว ส่งผลให้อิหร่านได้ยกระดับการปกป้องพื้นที่ทางทหารอย่างเข้มข้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายของการโจมตีจากอิสราเอลและพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 4 โดยราคาน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 อยู่ที่ 85.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.4 อยู่ที่ 90.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่าน

จากเหตุความรุนแรงที่สถานกงสุลอิหร่านในซีเรียถูกโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต 2 นาย โดยอิหร่านเชื่อว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การโจมตีนี้ และเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานว่า อิสราเอลได้ยิงขีปนาวุธตอบโต้อิหร่าน โดยการโจมตีดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายให้อิหร่านแต่ประการใด และไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ผู้นำประเทศทั่วโลกต่างเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศพยายามลดความตึงเครียดของสถานการณ์ลง โดยอิสราเอลมีท่าทีรับฟังเสียงของประเทศพันธมิตรที่เรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีกลับที่รุนแรงที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์บานปลาย แต่อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังคงแสดงที่ท่าอย่างชัดเจนว่าจะทำการตอบโต้อิหร่านไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง โดยอิสราเอลได้มุ่งเป้าหมายการโจมตีไปยังบริเวณพื้นที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งอาจเกิดผลลัพธ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้อีกในการโจมตีของอิสราเอลในครั้งต่อไป

ด้านนาย Hamish De Bretton Gordon อดีตผู้บัญชาการกองกำลังนิวเคลียร์ของ UK และ NATO กล่าวกับ BBC ว่า การโจมตีของอิสราเอล “ดูเหมือนจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราเชื่อว่าเป็นฐานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งแน่ชัดว่าเป็นการโจมตีของอิสราเอล” อีกทั้ง ยังมีรายงานว่า การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกันกับการโจมตีในซีเรียและอิรัก กระทรวงกลาโหมของซีเรียรายงานว่าฐานป้องกันภัยทางอากาศถูกโจมตีโดยอิสราเอล และอิรักแจ้งว่าพบเศษส่วนขีปนาวุธของอิสราเอลในเขตแดนของตน

คณะผู้นำของอิหร่านได้ให้คำขู่ว่าการโจมตีกลับของอิสราเอลจะถูกโต้กลับอย่างไม่รอช้า แต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการโจมตีของอิสราเอล ทหารนายหนึ่งจากกองทัพอิหร่านบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า อิหร่านยังไม่มีแผนการโต้กลับอิสราเอลแต่อย่างใด ซึ่งรัสเซียกล่าวว่า “เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า อิหร่านไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลาย” ในขณะที่เหล่าผู้นำประเทศ G7 จะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสงบขึ้น

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลอยตัวใกล้แตะระดับ 83 ดอลลาร์ หลังอิหร่านกล่าวว่าจะไม่เพิ่มความขัดแย้งกับอิสราเอล

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 67 ราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อย เนื่องจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน นาย Hossein Amirabdollahian กล่าวกับ NBC News ว่า อิหร่านไม่มีแผนที่จะตอบสนองต่อการโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลที่เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา トラบใดที่อิสราเอลยังไม่ทำที่จะเพิ่มความขัดแย้งหรือขัดผลประโยชน์ของอิหร่าน โดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ลดลง 29 เซนต์ อยู่ที่ 82.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเบรนต์ในตลาดล่วงหน้าลดลง 29 เซนต์ อยู่ที่ 87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

สถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันมีความผ่อนคลายความกังวลที่อิหร่านและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจนบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ โดยตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนกลับไปใช้ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดน้ำมันยังคงมีต่อความอ่อนไหวจากสภาวะการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งราคาน้ำมันอาจมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น หากสถานการณ์ทางการเมืองโลกมีความขัดแย้งยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ หรือหากซาอุดีอาระเบียถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรง

International Affairs Division, 24 April, 2024

Source : <https://www.cnbc.com/>



ราคาน้ำมันยังทรงตัวในเอเชียในขณะที่ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่

ในวันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาน้ำมันในตลาดภูมิภาคเอเชียยังคงทรงตัว หลังจากราคาน้ำมันมีการปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากตลาดและนักลงทุนยังคงประเมินความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 4 เซนต์ อยู่ที่ 87.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เซนต์ อยู่ที่ 81.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากสัญญาความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่ออุปทานน้ำมันจากภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะสั้น

ด้านนักวิเคราะห์ของ ANZ ให้ความเห็นว่า ตลาดน้ำมันยังคงมีความเสี่ยงมาก เนื่องจากสหรัฐฯ มีการออกประกาศบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรอบใหม่ซึ่งครอบคลุมถึงท่าเรือ การเดินเรือ และโรงกลั่นในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่าน ซึ่งจะยังคงส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงนี้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังคงคาดการณ์ว่าในปีี้ ราคาน้ำมันเบรนท์น่าจะเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง 90 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล หรืออาจจะสูงกว่านั้น

International Affairs Division, 24 April, 2024

Source : <https://www.reuters.com/>

